
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอวังน้ำเย็น 

ครั้งที่  2 / ๒๕๖๓ 
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
........................................................................ 

 
ผู้มาประชุม  
๑. นายอารยันต์   ท่าใหญ่  นายอำเภอวังน้ำเย็น.  
2. นางสาวนุสรา  ขันเขตร์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังน้ำเย็น 
3. นายสุเมธ  ระงับพิศม์  พัฒนาการอำเภอวังน้ำเย็น 
4. นายคำรณ  สมยา  สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น 
5. นายลือชัย  จันวะโร  ผอ.รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 
6. นายสมอาจ ปานะโปย  ท้องถิ่นอำเภอวังน้ำเย็น  
7. นายชัยวัฒน์  สุริยันต ์  ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.วังน้ำเย็น  
8. นายมณฑล  น้อยจันทร์ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.วังน้ำเย็น  
9. นางพูลทรัพย์ สื่อจินดาภรณ์ ผู้จัดการ หจก.โชคพานิชวัสดุก่อสร้าง  
๑0. นางเกสร  ดวงแก้ว  ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.วังน้ำเย็น 
๑1. นางจันทร์นิภา  เภตรา หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม รพ.วังน้ำเย็น   
๑2. นายกรกิจ  พัฒนนิติศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น  
๑3. นางภัทรวดี  กันหาเล่ห ์ ประธานชมรม อสม. อำเภอวังน้ำเย็น 
๑4. นายสงวน  เวชสภุาพงษ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านขายยาอำเภอวังน้ำเย็น 
15. นายกรกฎ  บุตรเนียร ผู้จัดการโรงเรียนสุภวิทย์ 
   
ผู้ไม่มาประชุม (ติดภาระกิจ) 
1. นายแพทย์วัฒนพล จิติลาภะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น 
2.นายกล่ำ หาโกสีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙  
3. นายวันชัย  นารีรักษ์  นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น 
4. นายวิจิตต์  สีมา  ที่ปรึกษาเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขต ๖ 
5. นายวิเชียร  บัวเรือง  ประธานโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 
6. น.ส.ปิยรัตน์  ธรรมโชติวร เภสัชกรชำนาญการ.  
7. นายละอองดาว  ลีละนุเที่ยง อนุกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมหาชน 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมบัติ  ศิลา  ผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 
2. พ.ท.สมชาย  มิ่งมีสุข  โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น 
3. นางสาวนิสาวาฬี  ทัศดง ครูโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 
๔. นางสาววาสนา  ชำนาญอักษร  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
๕. นางสาวโสภณา  หันธยุง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
๖. นางสาวจันทนา อินทร์จันดา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 



 
เมื่อที่ประชุมพร้อม นายอารยันต์   ท่าใหญ่  นายอำเภอวังน้ำเย็น เปิดประชุม 13.๓๐ น 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องจากประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  1.1 ตามที่ อำเภอวังน้ำเย็น โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) 
อำเภอวังน้ำเย็น ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ตั้งแต่ปี 2562               
โดยกำหนดประเด็นปัญหาในการขับเคลื่อนไว้ 4 ประเด็น ประกอบด้วย  
   ๑) การบริหารจัดการขยะ  
   ๒) การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ภาวะที่มีภาวะพ่ึงพิง ( LTC ) 
   ๓) การพัฒนาคุณภาพชีวิตมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิตเด็กไทย   
   4) การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
  ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ในแต่ละประเด็นเพ่ือร่วมกันพิจารณาจัดทำแผนและ            
วางแนวทางในการขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตำบล (พชต.) ทั้ง 4 ตำบล เพ่ือนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
                           ( ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 )   
มติที่ประชุม  รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  ไม่มีเรื่องสืบเนื่อง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๔.๑  ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอ    

วังน้ำเย็น ที ่๑๐๙ / ๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑   
นายคำรณ  สมยา  เสนอให้เพ่ิมหัวหน้าส่วนราชการ ในคณะกรรมการ พชอ.อำเภอวังน้ำเย็น  
   เพ่ือคณะกรรมการจะได้ช่วยกันดำเนินการแก้ไขปัญหาในอำเภออย่างบูรณาการ 
นางภัทรวดี  กันหาเล่ห์    เสนอให้เพิ่มคณะสงฆ์ และเจ้าอาวาสวัดในอำเภอวังน้ำเย็น ตั้งเป็นที่ปรึกษาใน 
   คณะกรรมการ พชอ.อำเภอวังน้ำเย็น 
ประธาน   เห็นด้วยและให้เพ่ิมหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค กศน. รวมถึงคณะสงฆ์ เข้าใน 
   คณะกรรมการ พชอ.อำเภอวังน้ำเย็น 
มติที่ประชุม รับทราบ 

  4.2 สรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นปัญหา ทั้ง 4 ประเด็น ของปีที่ผ่านมา และแนวทาง
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2564 โดยคณะอนุกรรมการ ทั้ง 4 ประเด็น 
   4.2.1   นายสมอาจ ปานะโปย นำเสนอผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะ 
และแผนการขับเคลื่อนในปี 2564 
ประธาน  หารือในการขับเคลื่อนประเด็นขยะ ดำเนินการต่อหรือไม่ 
มติที่ประชุม  ดำเนินการต่อ 
ประธาน  ชี้แจงถึงเป้าประสงค์ของการดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ คือ การนำขยะที่เหลือใช้
  ผลักดันเข้าโรงงานกำจัดขยะ และประชาชนสามารถแยกขยะในครัวเรือนได้ และมอบหมาย
  ให้ท้องถิ่นดำเนินการโดยการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติที่ถูกต้อง ต่อเนื่อง และ

../1%20รายงานการประชุมคณะกรรมการ%20%20พชอ.%20%20ครั้งที่%201%20ปี%202561%20.doc


  จริงจัง ในการคัดแยกขยะในครัวเรือน และการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน อาจจะมีกิจกรรม
  การจัดประกวดหมู่บ้านสะอาด โดยให้ พชต.ของแต่ตำบลร่วมขับเคลื่อนดำเนินการสร้างการ
  รับรู้  รวมถึงดำเนินการจนเกิดนวัตกรรมการจัดการขยะ คัดเลือกผลงานจากชุมชน 
นายสมบัติ  ศิลา  เสนอมีการดำเนินการ Zero Weste ในหมู่ 19 และหากมีการดำเนินการ  
   ถนน 10 เลนส์ปลอดถังขยะ โดยขอความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วม 
   ของประชาชน จะทำให้ถนนวังน้ำเย็นสะอาดน่ามอง 
   
   4.2.2 นางสาวโสภณา  หันธยุง นำเสนอการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่
ภาวะที่มีภาวะพ่ึงพิง ( LTC )      

 

 



 
นายคำรณ  สมยา เสนอให้มีการจัดกิจกรรมหลังทำบุญตักบาตร โดยนำสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้
   จากการทำบุญ ไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ภาวะที่มีภาวะพ่ึงพิงใน
   ชุมชน เป็นการดำเนินงานสะพานบุญ ถนนสายบุญ 
ประธาน   นำกิจกรรมดังกล่าวที่สาธารณสุขเสนอไปบูรณาการกับนโยบายอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
   และรอความชัดเจนจากนโยบายของฝ่ายปกครอง  
มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.2.3 นางสาวจันทนา อินทร์จันดา นำเสนอการพัฒนาคุณภาพชีวิตมหัศจรรย์ 
๑,๐๐๐ วันแรกของชีวิตเด็กไทย    

      

    



 

นายคำรณ  สมยา เสนอการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลหญิงตั้งครรภ์โดยการดำเนิน 
   กิจกรรมนมก้นบาตร สังฆทานนมจืด บูรณาการร่วมกับสะพานบุญ และเด็กที่อยู่ใน 
   ศพด.เน้นการสร้าง EQ ผลักดันให้ อปท.สร้างสนามเด็กเล่นเสริมปัญญาในชุมชน    
   คลอบคลุมทุก ศพด.และ รร.อนุบาล 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   4.2.4 นางสาวโสภณา  หันธยุง นำเสนอการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

 

 



 
ประธาน  ในการขับเคลื่อนงานปี 2564 ดำเนินการโดยใช้กระบวนการ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)  
  เป้าหมายผู้ป่วยไม่เกิน 30 คน /ปี ให้มีการดำเนินงานในระดับหมู่บ้านวัดผลการดำเนินงาน
  จากค่าดัชนี HI CI ในหมู่บ้าน และมีประกวดหมู่บ้านสีเขียว 
นางภัทรวดี  กันหาเล่ห์  ขอหารือเรื่องการดูแลและเฝ้าระวังแหล่งเพราพันธ์ยุงลายในวัดและศาสนสถาน  
  เนื่องจากภาระกิจดังกล่าว อสม.ต้องดำเนินการตลอดมา อยากขอความร่วมมือจากทางวัด 
  และพระสงฆ์ในการช่วยกันดูแล 
ประธาน  รับทราบและรับเรื่องไว้จะนำไปชี้แจงและขอความร่วมมือจากทางวัด 
นายสมบัติ  ศิลา เสนอขอเปลี่ยนชื่อในประเด็นไข้เลือดออก เป็น โรคติดต่อ เพ่ือให้สอดคล้องกับการขอ 
  สนับสนุนงบประมาณ จาก สสส. เพื่อดำเนินการในชุมชนทั้ง 4 ตำบล 
มติที่ประชุม เห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อ เป็น ประเด็นโรคติดต่อ แต่ในการดำเนินการให้ดำเนินการโดยการ
  จัดลำดับความสำคัญของโรคท่ีเกิดในอำเภอ เช่น โรคไข้เลือดออก โรควัณโรค เป็นต้น 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.3  4  นายคำรณ  สมยา นำเสนอ  การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือจัดหารายได้สมทบ
ทุน “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวังน้ำเย็น” ในการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ แก่พระสงฆ์ 
สามเณรที่อาพาธ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางทางสังคม หรือผู้ที่สังคมควรให้
การช่วยเหลือเกื้อกูล ตามโครงการคนวังน้ำเย็น ไม่ทอดทิ้งกัน ในวันอังคาร ที่ ๒๒ เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดเขาป่าแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

๔.4  นายคำรณ  สมยา นำเสนอ (ร่าง) ระเบียบข้อบังคับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 เรื่องอ่ืนๆไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา   16.40 น. 
    

          โสภณา  หันธยุง            ผู้จดบันทึกการประชุม 
     (นางสาวโสภณา  หันธยุง) 
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

          คำรณ   สมยา            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายคำรณ  สมยา ) 
สาธารณสุขอำเภอวังน้ำเย็น 
เลขานุการคณะกรรมการ พชอ. 


